



Khôi Kỹ Thuật UBTTTADCSVN  
P.O.BOX 6157, Fullerton, CA.92834  
Phone: 626-257-1057. Email: [ubttadcsvn.vg@gmail.com](mailto:ubttadcsvn.vg@gmail.com)  
Web: <http://ubttadcsvn.blogspot.com>

Lịch sử

## NHỮNG DÒNG LỆ KHÓC THƯƠNG THIỆU TƯỚNG NGUYỄN NGỌC LOAN

LIÊN THÀNH

Orange county, CALI, USA. Ngày 19/12/2015

*Ngày 14-07-1998 lúc 20 giờ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan vĩnh biệt mọi người, vĩnh viễn ra đi, để lại phu nhân, 5 người con và 9 cháu nội ngoại. Ông hưởng thọ 68 tuổi.*

*Kính Thiếu tướng,*

*Thiếu tướng ra đi vào ngày 14-07-1998, mãi đến ngày hôm sau chúng tôi mới nhận được tin Thiếu tướng mất. Hùm chết để da, người chết để tiếng.*

*Ông đã để lại sự kính trọng và lòng biết ơn của rất nhiều anh em chúng tôi, những kẻ đã một thời phục vụ dưới quyền ông. Ông đã để lại những ân tình, ân nghĩa trong lòng người dân Huế, trong lòng xứ Huế, nơi mà ông đã sinh ra và lớn lên. Ông đã để lại nỗi xúc động và những ân nghĩa khắc sâu trong lòng 150 quả phụ và trên 300 cô nhi, khi chồng, cha của những người này, những chiến hữu thuộc cấp của ông, đã hy sinh vì bổn phận và trách nhiệm của một nhân viên công lực tại Huế vào Mậu Thân 1968. Ông đã để lại những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của nhiều ngàn người Huế trong Trại Tỵ Nạn Tình Thương, ngôi trại mà chính ông đứng ra xây cất cho đồng bào tỵ nạn vào Mậu Thân tại Huế, khi mà tháng 5 Mậu Thân 1968 tôi báo cho họ biết là Thiếu tướng Loan đã bị trọng thương trong một trận đánh với VC tại Sài Gòn.*

*Tôi nhớ và nhớ rất rõ đã bắt gặp những giọt nước mắt của ông khi ông nhìn thấy nỗi cơ cực của đồng bào trong các trại tỵ nạn thành phố Huế. Mắt đỏ, mặt thật u buồn, khi ông gặp 150 quả phụ và hơn 300 trẻ thơ tại hội trường BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế, trong ngày đầu ông tuyển họ làm 'nữ cảnh sát tại gia', để những người đó có cơm ăn áo mặc, để trên 300 cô nhi kia cũng nhờ tấm lòng nhân đức của ông mà chúng đã lớn khôn, thành*

người lương hảo. Ngày chia tay Huế tại phi trường ông chỉ dặn dò tôi chăm sóc đồng bào và các cô nhi quả phụ CSQG, ngoài ra không có lời nào khác.

Có ai yêu nước thương dân hơn ông không tôi không biết, nhưng tôi biết chắc rằng khi điểm lại lịch sử ông quả là bậc hào kiệt trí thức khí phách quân tử can trường, thương dân thương lính hơn cả bản thân mình.

Một điều nữa, bên cạnh sự dũng mãnh tự tin hiếm có, Thiếu tướng còn là một người quá giàu tình cảm, dễ xúc động, lẽ ông đã rơi không biết bao nhiêu lần cho Mậu Thân Huế, cho người dân và cho cuộc chiến bi thảm này!

Thiếu tướng, cõi đời này, có mấy ai nhận được những dòng lệ tiếc thương từ trái tim những người không phải là thân nhân của mình, khi mình nằm xuống? Chỉ có ông, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tư Lệnh CSQG/VNCH, 1966-1968.

Ông đã đem sinh mạng và danh dự của đời ông, hy sinh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sinh mạng cho đồng bào, để rồi ông phải gánh chịu những đau đớn về thể xác và những oan khiên, nghiệt ngã về tinh thần. Đời thật quá bất công, vô ơn và phũ phàng. Tôi vẫn nhớ ông dặn tôi:

“Họ nói gì thì kệ họ, trách nhiệm và bổn phận của mình, mình phải làm”.

Kính Thiếu tướng, tôi không thể để “họ nói gì kệ họ” về Thiếu tướng.

Xin ông an nghỉ! Cõi đời phiền muộn này ông đã dứt áo ra đi. Cái mà ông không thể đem theo được là lòng thương tiếc, sự kính trọng của rất nhiều chiến hữu và đồng bào đối với ông. Lịch sử kính trọng ông, đó là điều vĩnh cửu.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan.  
Vĩnh biệt Thiếu tướng!

#### **LIÊN THÀNH**

\*\*\*Lời cuối, xin được viết lại lời nói của Eddie Adams, người phóng viên đã gieo oan nghiệt cho đời ông “**Càng tìm hiểu về Tướng Loan tôi càng ngưỡng mộ tài đức của ông đã bảo vệ quê hương, được đồng bào Việt Nam thương yêu. Ngay khi cộng sản tấn công Sài Gòn, ông là vị tướng duy nhất trên khắp đường phố Sài Gòn để trực tiếp chỉ huy các lực lượng cảnh sát. Nếu không có tướng Loan thì không biết số phận Sài Gòn sẽ ra sao?**”